

ความสุขของการเป็นครู

นำเสนอเมื่อ : 14 ต.ค. 2551

ในโลกใบนี้มีอาชีพมากมายแต่มีอาชีพหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ สามารถทำคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ คืออาชีพครูใจครับ

มีคำถามมากมายประดังเข้ามาในชีวิตในวันที่เลือกเรียนสายครู "เรียนทำไมครู จบไปก็ไม่มีงานทำ" "เรียนครูจนตรึงจบไปแล้วจะหางานที่ไหน"

นี่คือคำถามที่ผู้คนรอบข้างตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวผมย้อนเวลากลับไปเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา แต่ผมอยากย้อนเวลากลับไปบอกว่เรียนครูนี้แหละดีที่สุด

ชีวิตเจอแต่สิ่งดีก็มีแต่คนมีความสุขเข้ามาหา คนมีความสุขก็เจ็บป่วย มีเรื่องราวต่างๆ ไปหาหมอ ไม่มาหาครูหรอก

คนดีถึงจะมาหาครู ไม่ดีเขาไปหาคนอื่น

ตัวผมเองจบการศึกษาจากสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ เอกวิชาดนตรีศึกษา จบมาก็เป็นครูโรงเรียนเอกชนโรงเรียนแสงวิทยา อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

ประมาณ 3 ปี จึงมาสอบบรรจุได้ที่โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี สพท.สระบุรี 2

ผมรู้สึกว่าการเป็นครูเป็นอาชีพที่มีความสุขอยู่ใกล้รอยยิ้มเด็กๆที่มีแต่ความจริงใจดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

การเป็นครูทั้งที่เป็นอาชีพเดียวกันแต่ก็ความรู้สึกแตกต่างกัน ตอนเป็นครูเอกชนความรู้สึกตอนนั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งหรือเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่มีความพร้อมทุกด้านไม่เห็นความขาดแคลนของเด็กๆเพราะว่าเป็นสังคมเมือง

แต่มาอยู่โรงเรียนวัดมวกเหล็กในซึ่งเด็กๆในชนบทขาดซึ่งความพร้อมหลายๆด้านในการดำรงชีวิต

เหมือนที่ maslow บอกไว้ ความต้องการของมนุษย์มี 5 ชั้น คือ

1. ความต้องการทางกาย
2. ความรู้สึกปลอดภัย
3. ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
4. ความได้การยอมรับ
5. การประสบความสำเร็จด้วยตนเอง

แต่ชั้นแรกเด็กๆก็ไม่มีความพร้อมที่จะไปต่อแล้วครับ

เด็กๆที่นี่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดีพ่อแม่มีฐานะค่อนข้างยากจน ทำให้ผมรู้ว่าการเป็นครูที่ดั้นด้นไม่ไช่แค่การสอนหนังสืออย่างเดียว

ต้องดูแลหลายอย่างๆครูบรรจุใหม่บางคน เมื่อมาบรรจุแล้วต้องการแต่ที่จะย้ายเข้าไปในเมือง ไปอยู่ที่โรงเรียนสบายๆ

หายากนะครับครูหนุ่มครูสาวที่มาอยู่โรงเรียนเล็กๆแล้วที่จะไม่คิดย้าย ความคิดนั้นผมก็เคยมีในความรู้สึกแรกที่เขามาเป็นครู

แต่วันนี้ผมตั้งใจจะสอนหนังสือเด็กๆที่ผมรักให้เต็มตามศักยภาพของการเรียนรู้ของเขาให้เต็มที่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายให้นักเรียนจบออกไปพร้อมที่จะเผชิญโลกกว้าง

ผมมีความสุขกับการได้สอนหนังสือเห็นแววตาของผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานมาเรียนกับเราว่ามีความเชื่อมั่นว่าเรา จะต้องสอนลูกหลานของเขาให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

ถึงเด็กที่นี่จะไม่มีความพร้อมเหมือนเด็กในเมืองแต่ผมก็พยายามมองหาศักยภาพในตัวผู้เรียน ผลปรากฏว่าเด็กมีความสนใจในเรื่องธรรมชาติเพราะว่าโรงเรียนที่อยู่แวดล้อมด้วยภูเขา ก็จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ให้กับนักเรียนได้ทดลองใช้สภาพแวดล้อมเป็นห้องเรียนในการเรียนรู้

สุดท้ายแล้วทำให้ผมรู้ว่าการเป็นครูใครก็ได้ แต่การเป็นครูที่ดีนั้นเป็นยากครับ

<http://www.kroopichai.info>